



ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เรื่อง ผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สวัสดิการ

ตามประกาศคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สวัสดิการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่ สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และประกาศ คณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สวัสดิการ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการจัดจ้าง โดยวิธีการคัดเลือก ได้ดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อรับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สวัสดิการ ของสำนักงานปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามลำดับรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล
๑	๐๐๒	นางสาวกมลชนก ทองสุข
๒	๐๐๓	นางสาวเปมิกา ฉัตรธนะสิริเวช
๓	๐๐๑	นางสาวณัฐภา ชนะกิจเจริญ

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการประเมินฯ ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงาน จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สวัสดิการ ณ กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคาร ๔ ชั้น ๖ ในวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. โดยรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลเมื่อครบกำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศ รายชื่อเป็นต้นไป และหากมีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันยกเลิก

๑. ผู้ผ่านการประเมินฯ ได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจ้างในตำแหน่งดังกล่าว
๒. ผู้ผ่านการประเมินฯ ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างภายในเวลาที่กำหนด

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายนวนิตย์ พลเคน)

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ประธานกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์